

Sử dụng gạch không nung tiết kiệm hơn 20% chi phí

Sử dụng 1m² Gạch không nung so với 1m² gạch nung kiểu truyền thống giá thành giảm từ 20 đến 30%; cường độ chịu lực cao hơn, nhà ở mát mẻ hơn, và điều đáng nói là không phải dùng chất đốt, không xả thải vào môi trường. Ngoài những ưu điểm chung của các loại gạch không nung, Công Ty TNHH Tư Vấn Công Nghệ Vật Liệu Xanh sử dụng công nghệ sản xuất hiện đại của Châu Âu, mẫu mã đa dạng, nhiều chủng loại đặc biệt là giá thành cạnh tranh nhất thị trường hiện đang được nhiều khách hàng khắp cả nước lựa chọn cho những dự án lớn, trọng điểm.



Cơ sở sản xuất gạch không nung

Theo nghiên cứu: “Sử dụng gạch không nung để giảm thiểu ô nhiễm, giá thành rẻ hơn, vận chuyển, thi công đều thuận tiện, không khác gì gạch truyền thống. Với công nghệ mới, gạch nhẹ hơn, dẫn đến kết cấu công trình giảm thiểu, giá thành công trình giảm tương đối nhiều; nhà sản xuất lại còn quan tâm đến người tiêu dùng, có chính sách hỗ trợ tốt hơn so với gạch truyền thống”.

Tuy những ưu điểm vượt trội của công nghệ gạch không nung mang lại cho các dự án xây dựng là có thật nhưng hiện nay do thói quen sử dụng của người dân, đội ngũ xây dựng và chủ đầu tư cùng những khó khăn về cơ chế, quản lý, chính sách hỗ trợ của nhà nước, gạch không nung vẫn chiếm phần rất nhỏ trong các dự án xây dựng hiện nay.



Nhà ở sử dụng gạch không nung

Theo Ông Lê Ninh Trang, Trưởng phòng Giám định Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải thích: “Vật liệu sét nung đối với thị trường Việt Nam đã có hàng hàng trăm năm, thói quen sử dụng có từ người dân, nhà đầu tư. Nay chuyển thói quen đó sang dùng vật liệu mới phải có lộ trình nhất định, vì muốn làm điều này bắt đầu phải từ chính sách đến điều kiện của nhà kinh doanh, thói quen sử dụng của người dân, kể cả người thi công phải thay đổi thao tác, doanh nghiệp phải xây dựng thị trường, các đại lý bán hàng phải thay đổi. Tôi tin rằng, gạch không nung sẽ phát triển”.

Ngoài thói quen sử dụng, một khó khăn nữa là sự đi xuống của thị trường bất động sản, việc nhiều chủ đầu tư dự án còn lúng túng trong việc đưa vật liệu này vào công trình xây dựng. Điều này khiến các nhà đầu tư không mặn mà bỏ vốn sản xuất vật liệu không nung. Đơn vị dám đi đầu trong lĩnh vực này trong tỉnh phải kể đến Công ty cổ phần Thành Chí ở huyện Châu Pha, huyện Tân Thành. Tại phân xưởng sản xuất của công ty, trong tiếng máy nén gạch đang hoạt động, ông Nguyễn Thế Thường, Tổng Giám đốc vui vẻ giới thiệu với chúng tôi sản phẩm gạch tiêu chuẩn cỡ 19x19x39cm do dây chuyền sản xuất tự động làm ra, đều tăm tắp, dày dặn nhưng nhẹ hơn gạch cùng loại bằng đất nung.

Sự phục hồi của nền kinh tế, cùng bất động sản đã trở dậy mạnh mẽ trong thời gian qua, chắc chắn trong năm 2015 và thời gian tới vật liệu xây dựng không nung sẽ dần thay thế những vật liệu nung truyền thống trong các dự án, công trình trọng điểm quốc gia và dự án bất động sản lớn.

Bài viết liên quan

[Yêu cầu sử dụng vật liệu xây dựng không nung](#)

[Gạch không nung và câu chuyện mở đường](#)

[Lợi ích khi sử dụng gạch không nung](#)

[Sử dụng gạch Tuynel hay Gạch Block lợi hơn?](#)